



Thề bởi Allah, việc người hướng dẫn được một người (đến với Islam) sẽ tốt hơn việc người sở hữu được một lạc đà hung đỏ.}

Ông Sahl bin Sa'd thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói vào ngày Khaibar: {Ngày mai, Ta sẽ trao lá cờ chiến này cho một người mà Allah sẽ ban chiến thắng, người yêu mến Allah và Sứ giả của Ngài, cũng như người mà Allah và Sứ giả của Ngài sẽ yêu mến y.} Lời nói đó khiến mọi người đã dành cả đêm trong sự khao khát rằng ai trong số họ sẽ được trao cho lá cờ đó? Khi trời sáng, mọi người đến gặp Thiên Sứ của Allah ﷺ, tất cả đều hy vọng rằng mình sẽ được trao. Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Ali bin Abi Talib ở đâu?} Có lời bảo: Thưa Thiên Sứ của Allah, anh ta có vấn đề về mắt. Người ﷺ nói: {Hãy gọi cậu ta đến.} Ali được đưa đến và Thiên Sứ của Allah ﷺ phun nhẹ vào mắt Ali và cầu nguyện cho anh ta. Thế là Ali không còn cảm thấy đau mắt nữa và Người ﷺ đã trao cho Ali lá cờ chiến và Ali nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi sẽ chiến đấu với họ cho đến khi họ trở thành như chúng ta? Người ﷺ nói: {Người hãy tiếp tục với sứ mạng của mình cho đến khi họ đầu hàng, sau đó mời họ theo Islam và thông báo cho họ những gì bắt buộc họ đối với Allah. Thề bởi Allah, việc người hướng dẫn được một người (đến với Islam) sẽ tốt hơn việc người sở hữu được một lạc đà hung đỏ.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Nabi ﷺ đã thông báo với các Sahabah của Người về việc người Muslim giành chiến thắng người Do Thái ở Khaibar vào ngày hôm sau, dưới bàn tay của một người đàn ông mà Người sẽ đưa cho anh ta lá cờ, đó là lá cờ mà quân đội sử dụng làm biểu tượng của họ cho trận chiến. Và người đàn ông đó, đặc điểm của anh ta là, anh ta yêu thương Allah và Thiên Sứ của Ngài, và Allah và Thiên Sứ của Ngài cũng yêu thương anh ta. Thế là các Sahabah đã dành cả đêm để nghĩ về việc xem ai sẽ được trao cờ? Họ mong muốn vinh dự lớn lao này. Khi trời sáng, họ đến gặp Thiên Sứ của Allah ﷺ, tất cả đều mong rằng mình sẽ có được vinh dự này. Thiên Sứ của Allah ﷺ đã hỏi về Ali bin Abi Talib? Có người cho biết rằng Ali bị bệnh đau mắt. Thiên Sứ của Allah ﷺ cho gọi Ali đến và họ đã mang ông ấy đến. Thiên Sứ của Allah ﷺ phun nhẹ nước bọt cao quý vào mắt Ali và cầu nguyện cho ông ấy, và ông ấy đã khỏi bệnh như thể không có bệnh tật gì, và Người đưa cho Ali lá cờ và ra lệnh cho Ali hành quân cho đến khi đến gần pháo đài của kẻ thù và đề nghị họ chuyển sang Islam, nếu họ nghe theo thì nói cho họ biết họ phải làm những nghĩa vụ gì. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ﷺ cho Ali biết về hồng phúc và giá trị của việc kêu gọi đến với Allah và rằng nếu một người có thể hướng dẫn một người đến với Islam thì điều đó tốt cho anh ta hơn là có những con lạc đà đỏ, đó là của cải quý giá nhất của người Ả Rập, sở hữu chúng hoặc dùng chúng làm Sadaqah.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

